



Thư ngỏ

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “STEM CELL SUMMER-KẾT NỐI ĐAM MÊ” LẦN THỨ 11, NĂM 2024

Kính gửi: Quý Thầy Cô và các bạn Học sinh, Sinh viên,

Stem Cell Summer là chương trình miễn phí vì cộng đồng do Viện Tế bào gốc và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-TPHCM tổ chức dành cho đối tượng là học sinh các trường THPT và sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học. Qua các năm, chương trình Stem Cell Summer đã hân hạnh nhận được sự quan tâm, chào đón và tham gia của nhiều bạn học sinh, sinh viên từ các trường trên khắp cả nước. Và để đáp lại sự hưởng ứng nhiệt tình đó, chương trình đã quay trở lại với chủ đề **STEM CELL SUMMER-KẾT NỐI ĐAM MÊ** lần thứ 11 năm 2024.

Chương trình bắt đầu diễn ra từ ngày **15/05/2024** và kết thúc vào ngày **12/08/2024**. Thông qua hai hoạt động chính là “**Stem Cell Summer Tour**” và “**Stem Cell Summer School**”, học sinh, sinh viên tham gia có cơ hội tham quan khu vực nghiên cứu, tiếp cận và tìm hiểu hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y-sinh học, đặc biệt là lĩnh vực tế bào gốc tại Viện Tế bào gốc và PTN NC&ƯD Tế bào gốc.

1/ Stem Cell Summer Tour (SCS Tour)

Stem Cell Summer Tour là hoạt động giới thiệu và tham quan trực tiếp tại hai khu vực nghiên cứu là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (CRD) và Phòng thí nghiệm Chăm sóc và Sử dụng động vật (LACU), các bạn học sinh và sinh viên sẽ được tìm hiểu sơ lược về lịch sử hình thành, các hoạt động nghiên cứu và các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng của Viện Tế bào gốc và PTN NC&ƯD Tế bào gốc.

- SCS Tour phục vụ khách tham quan theo đoàn và khách cá nhân.
- Thời gian đăng kí từ **15/05/2024** đến **15/06/2024**.
- Thời gian tổ chức tham quan từ **01/06/2024** đến **30/06/2024**.

2/ Stem Cell Summer School (SCS School)

Stem Cell Summer School là hoạt động thực tập hè giúp các bạn học sinh và sinh viên có cơ hội trải nghiệm công việc học tập, nghiên cứu của một nhà khoa học trong vòng một tháng.

Học sinh, sinh viên đăng kí theo hình thức cá nhân để có cơ hội tham gia học tập, nghiên cứu cùng với 10 nhóm nghiên cứu của Viện Tế bào gốc và PTN NC & UD Tế bào gốc với các thí nghiệm trên tế bào hoặc trên động vật.

- Thời gian đăng kí từ **15/05/2024** đến **31/05/2024**.
- Thời gian thực tập từ **08/07/2024** đến **12/08/2024**.

Với mục đích xây dựng một hoạt động hè ý nghĩa dành cho các bạn học sinh, sinh viên, Stem Cell Summer tạo cơ hội để các bạn tìm hiểu và trải nghiệm hoạt động nghiên cứu, học tập và rèn luyện các kỹ năng, kỹ thuật cơ bản về nghiên cứu khoa học, từ đó ươm mầm niềm đam mê nghiên cứu khoa học, kết nối các bạn trẻ gần hơn với nghiên cứu khoa học; giúp định hướng nghề nghiệp trong các khối ngành thuộc lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y- sinh học.

Thông qua thư ngỏ này, Ban tổ chức chương trình xin gửi đến Quý Thầy Cô và các bạn học sinh, sinh viên lời mời tham gia chương trình **STEM CELL SUMMER-KẾT NỐI ĐAM MÊ** lần thứ 11 năm 2024. Sự đồng hành của Quý Thầy Cô, Nhà trường và các bạn học sinh, sinh viên là đóng góp quan trọng cho sự thành công của chương trình cũng như sự phát triển của lĩnh vực tế bào gốc tại Việt Nam. Hân hạnh được đón tiếp Quý Thầy Cô và các em tại chương trình!

Trân trọng kính chào!

TM. BTC SCS 2024

Nguyễn Hoàng Nhật Trinh